

คู่มือสำหรับประชาชน	การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
กระทรวง	กระทรวงมหาดไทย

ชื่อกระบวนการ	การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาใน สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทของงานบริการ	กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ	รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง	1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับ นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548
ระดับผลกระทบ	บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ	ท้องถิ่นเขตตำบลมะตูม
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ กำหนดระยะเวลา	-
ระยะเวลาที่กำหนดตาม กฎหมาย/ข้อกำหนด ฯลฯ	-
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน	การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

ช่องทางการให้บริการ	
สถานที่ให้บริการ	ระยะเวลาเปิดให้บริการ
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม โทรศัพท์ : 05537-4341 โทรสาร : 05537-4268 www.matoom.go.th /ติดต่อด้วย ตนเอง ณ หน่วยงาน	วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี)ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุอย่างเข้าปีที่ 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ปี) หรือจะรับเด็กที่มีอายุอย่างเข้าปีที่ 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ปี) ที่อยู่ในเขต พื้นที่บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนโดยไม่มีกรการสอบวัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถพิจารณาปรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดให้ใช้วิธีการจับสลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกาศกำหนด
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถมศึกษา และประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปิดไว้ ณ สำนักงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบภายในเดือน พฤษภาคมก่อนปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 1 ปี
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับ สมัครนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายนของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ	
ขั้นตอนและระยะเวลา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>1. ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเพื่อส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูมประกาศกำหนด ระยะเวลาการให้บริการ ไม่เกิน 1 วัน</p> <p>การพิจารณา</p> <p>2. การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน ระยะเวลาการให้บริการไม่เกิน 7 วัน ระยะเวลาดำเนินการรวม 8 วัน</p>	<p>งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม</p>

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
<p>เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>1. สูติบัตรนักเรียนผู้สมัคร (ฉบับจริง 1 ฉบับสำเนา 1 ฉบับ บิดามารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)</p> <p>2. ทะเบียนบ้านของนักเรียนบิดามารดาหรือผู้ปกครองพร้อมสำเนา (ฉบับจริง 1 ฉบับสำเนา 1 ฉบับ บิดามารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)</p> <p>3. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ) พร้อมสำเนา (ฉบับจริง 1 ฉบับสำเนา 1 ฉบับ)</p> <p>4. รูปถ่ายของนักเรียนผู้สมัครขนาดตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษากำหนด จำนวน 3 รูป</p> <p>5. กรณีไม่มีสูติบัตรให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้แทน</p> <p>(1) หนังสือรับรองการเกิดหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ในลักษณะเดียวกัน</p> <p>(2) หากไม่มีเอกสารตาม (1) ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองทำบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบฟอร์มที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด</p>
<p>เอกสารอื่นๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม</p> <p>-</p>

ค่าธรรมเนียม

-ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางการร้องเรียน

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

1. องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทร.0553-74341/โทรสาร 0-5537-3268

www.matoom.go.th

2. ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /

www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300